

ประจำวันที่ 2 - 8 มกราคม 2556

ผู้ส่งออกข้าวส่งออเดอร์ 2 แสนตันแล้ว

นางวัชรวิ วัฒนากายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ส่งออเดอร์ซื้อข้าวหอมมะลิปี 2555/2556 มาให้กรมการค้าต่างประเทศแล้ว จำนวนรวม 2 แสนตัน โดยเรื่องอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติระบายข้าว ซึ่งจะต้องนำเสนอ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ให้พิจารณา อย่างไรก็ดี ขออย่าให้คิดว่าเป็นการซื้อขายข้าววิธีพิเศษ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกต้องการช่วยรัฐบาลระบายข้าวสารของรัฐบาล

“เมื่อเขาอยากมาช่วย เราก็ให้เขาช่วยหาตลาดให้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ถ้าเก็บไว้นาน ราคาจะตก และเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ ส่วนวิธีที่เราให้ผู้ส่งออกไปขายข้าวให้ อย่างมองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ให้มองภาพรวมประเทศ”
นางวัชรวิ ระบุ

ด้านนายวัลลภ พิชญ์พงศา เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ รวบรวมคำเสนอซื้อข้าวหอมมะลิในโครงการรับจํานำข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2555/2556 ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุมัติคำสั่งซื้อข้าวแล้วตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ลงนามเท่านั้น

นายวัลลภ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับคำเสนอซื้อข้าวจากสมาชิกสมาคมฯ ในปริมาณไม่เกิน 2 แสนตัน ซึ่งราคาข้าว ณ หน้าคลังที่เสนอเสนอซื้ออยู่ที่ 28.8 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อรวมกับค่าขนส่งไปถึงท่าเรือแล้วราคาใกล้เคียงกับราคาส่งออกข้าว F.O.B. ที่อยู่ที่ 1,050-1,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือตันละ 3.1 หมื่นบาท เทียบกับที่รัฐบาลรับจํานำมาในราคาเฉลี่ยตันละ 3.6 หมื่นบาท

“เดิมคาดว่าจะมีออเดอร์จากสมาชิก 5 แสนตัน แต่มีออเดอร์ไม่เกิน 2 แสนตัน เพราะผู้ส่งออกต้องจับคู่กับโรงสีในโครงการรับจํานำข้าวที่จะส่งมอบข้าวให้ผู้ส่งออก หากจับคู่ไม่ได้ก็ไม่เสนอซื้อ บางโรงสีก็ขอลดการส่งมอบข้าวเนื่องจากข้าวปีการผลิตนี้สีได้ข้าวน้อยกว่าปกติ และผู้ส่งออกใช้วิธีการหาซื้อข้าวนอกโครงการส่งออก” นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวว่า ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 1.5 ล้านตันต่อปี โดยปี 2555 ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิก็ให้เคียงกับปีที่ผ่านมา และปี 2556 ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิก็ทรงตัวที่ระดับนี้ เพราะข้าวหอมมะลิมีตลาดเฉพาะ ซึ่งวันนี้ไทยยังเป็นส่งออกข้าวที่มีมาเกิดแชร์มากที่สุดในตลาดฮ่องกง สิงคโปร์ จีน สหรัฐ และยุโรป
ที่มา โพสต์ทูเดย์

'บุญทรง' เล็งโรดโชว์ข้าวเพิ่ม

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยืนยันส่งออกปี 2556 เกิน 8 ล้านตันจากการส่งออกเอกชนและขายจีทูจีและยอมรับว่าคู่แข่งไทยมีมาก แต่สภาพก็ไม่ได้ดีกว่าไทย ขณะนี้กระทรวงกำลังทำงานร่วมกับผู้ส่งออกเพื่อเพิ่มความพอใจให้ผู้ซื้อและทำโรดโชว์ในประเทศเป้าหมายมากขึ้น ปีนี้จะไปสิงคโปร์ จีน ตะวันออกกลาง

“ข้าวมีตลาดที่แตกต่างกัน คนกินข้าวไทยก็ไม่กินข้าวอินเดีย ตลาดล่านั้นเราคงไม่ไปแข่งขัน ในแต่ละประเทศจะมีกลุ่มคนมีฐานะและนิยมกินข้าวคุณภาพไทย และการจะระบายข้าวยังอิงราคาตลาด ไม่ได้ขายข้าวต่ำ ขายได้ราคาดีกว่ารัฐบาลก่อน เขาขายแค่หมื่นกว่าบาท ผมยังขายได้ 1.7 หมื่นบาท เร็วๆ นี้ ก็จะเห็นตัวเลขเปรียบเทียบว่าใครขายกันอย่างไรบ้าง” นายบุญทรงกล่าว

นายวิชัย ศรีนกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงสีภาคอีสาน กล่าวว่า สมาคมโรงสีข้าวไทยจะเข้าคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันที่ 7 มกราคม พร้อมกับหารือความวิตกต่อโรงสีต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกกรอบใหม่ (นาปรัง 2556) กรณีเกษตรกรหลายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล แล้วนำมาจำหน่ายหลังเดือนมีนาคม-เมษายน อาจเป็นการสร้างภาพพจน์ลดลงต่อข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิที่ทั่วโลกรู้ว่าช่วงเวลาปลูกที่ดีคือ เก็บเกี่ยวไม่เกินกุมภาพันธ์-มีนาคม ฉะนั้นข้าวหอมมะลิที่ออกรอบสองก็ควรมีการกำหนดราคารับจำนำต่ำกว่าข้าวหอมมะลิรอบปกติ หรือไม่เกิน 1.6-1.7 หมื่นบาท ไม่ใช่ 2 หมื่นบาทต่อตัน

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เชื่อว่าการส่งออกไม่น่าจะเลวร้ายกว่าปี 2555 ที่มีตัวเลขต่ำสุดแล้ว ยอดส่งออกก็น่าจะใกล้เคียง 8-9 ล้านตัน เพราะเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกที่ได้รับจำนำไว้ที่เป็นห่วงคือ หากรัฐบาลระบายไม่ได้มากหรือล่าช้าเกินกลางปี 2556 อาจเจอปัญหาเรื่องสถานที่เก็บข้าวขาดแคลน เป็นเรื่องที่รัฐต้องเร่งแก้ไขและทำแผนระบายข้าว ปัญหาที่จะผ่อนคลายลง

ที่มา มติชน

พณ.เผยไทยส่งออกข้าวหด 30%

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 นับถึงวันที่ 28 ธ.ค. มีจำนวน 6.931 ล้านตัน ลดลง 30% และมูลค่า 4,728 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ไทยส่งออกข้าวได้มากถึง 10 ล้านตัน เพราะปีดังกล่าวอินเดียยังไม่ส่งออกข้าวขาว แต่ได้เริ่มมาส่งออกในปี 2555 และขายในราคาต่ำ ทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลง ส่งผลให้ไทยร่วงลงมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 รองจากอินเดียอันดับ 1 ส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน และเวียดนาม ที่คาดว่าส่งออก 7.5 ล้านตัน

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2556 นี้ กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการทบทวนปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกใหม่ โดยพยายามเพิ่มให้มากกว่าเป้าหมายที่ 8.5 ล้านตัน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีการเร่งการส่งออกข้าวมากขึ้น โดยจะเพิ่มความร่วมมือกับผู้ส่งออกข้าวให้มากขึ้น ทั้งการให้เอกชนเข้ามาช่วยขายข้าวให้รัฐบาล และการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ผู้ส่งออก ขณะเดียวกันจะเร่งระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ที่ยังเหลืออีก 5 ล้านตันด้วย

ส่วนความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพข้าวส่งออกนั้น กรมการค้าต่างประเทศ ได้เตรียมเพิ่มการบังคับใช้มาตรฐานข้าวขาว สำหรับข้าวขาว 100%, 5%, 10% เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวไทย ในตลาดโลก จากปัจจุบันที่มีมาตรฐานบังคับ เพียงข้าวหอมมะลิ 92 % และ ข้าวหอมมะลิ 80 % เท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวจากประเทศอื่น โดยเฉพาะในปี 2015 ที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะมีช่องโหว่ให้ปลอมปนง่าย

สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าวของโลกปี 2556 คาดว่า ผลผลิตข้าวโลกจะมีจำนวน 465.3 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่ม 0.7% ในขณะที่การบริโภคมีจำนวน 467.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% ในขณะที่ การค้าข้าวโลก คาดว่า จะอยู่ที่ 36 ล้านตันข้าวสาร ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ยังมีความต้องการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

แฉรัฐบาล"มาร์ค"แอบขายไม่ประมูล 20 สัญญา พาณิชย์ฝึนระบายข้าวจีทูจี 7 ล.ตัน

นางวัชรวิญญู วัฒนกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงสีภาคอีสาน เปิดเผยถึงแผนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในปีใหม่นี้ว่า รัฐบาลมีแผนที่จะขายข้าวแบบจีทูจีประมาณ 7 ล้านตันเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะขายข้าวล่วงหน้าเหมือนกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีความต้องการซื้อข้าวในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการขายจะเป็นแบบหน้าโกดัง รวมทั้งการเปิดประมูลขายข้าวซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดประมูลระบายปลายข้าว เพื่อลดแรงกดดันของการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งการขายข้าวหอมมะลิใหม่ ฤดูกาล 2555/2556 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ขายให้กับผู้ส่งออกข้าวไปแล้วจำนวน 140,000-150,000 ตัน และยังมีข้าวหอมมะลิในสต็อกอีกกว่า 100,000 ตัน ที่จะสามารถขายให้กับผู้ส่งออกได้

ส่วนการส่งเงินขายข้าวคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น มีการส่งเงินคืนไปแล้วในช่วงเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 50,000 ล้านบาท และปลายเดือนธ.ค.อีก 20,000 ล้านบาท รวมแล้วปีที่ผ่านมาได้ส่งเงินขายข้าวคืนกลับไปจำนวน 70,000 ล้านบาท และในไตรมาสแรกปีนี้จะมีการส่งเงินขายข้าวคืนให้กับธ.ก.ส.ตามแผนจำนวน 35,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการจำหน่ายข้าวรอบต่อไป ที่จะเริ่มขึ้น หลังจากการรับจำนำฤดูกาลผลิต 2555/2556 ซึ่งเป็นการจำหน่ายรอบแรก จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค. 2556 สำหรับการส่งมอบข้าวจีทูจีในปีนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นการขายข้าวให้กับจีน และประเทศอื่นๆ อีก 2-3 ประเทศ

นอกจากนี้นางวัชรวิภา ฐิตานันท์ ประธานคณะทำงานการตรวจสอบสัญญาการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลย้อนหลัง 3 ปี กล่าวว่า จากการตรวจสอบการขายข้าวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีการสอบกรณีที่มีการตั้งประเด็นว่าการขายข้าวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมามีความแตกต่างกับรัฐบาลชุดนี้อย่างไร ซึ่งพบว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาการขายข้าวแบบที่ไม่ได้เปิดประมูลและขายให้กับผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ คือ คำสั่งซื้อมายืนยัน และใช้วิธีการต่อราคาผ่านทางโทรศัพท์ที่มีการขายแบบนี้ไป 20 สัญญา คิดเป็นปริมาณข้าวจำนวนกว่า 2 ล้านตัน ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าการขายข้าวของรัฐบาลชุดก่อนไม่ได้ประมูลแบบเปิดกว้าง ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และมีการยื่นข้อมูลไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้นทางรมว.พาณิชย์จะเป็นผู้ดูแลเอง

ส่วนรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากมีข้าวจำนวนมาก ทำให้มีการเร่งขายข้าวในล็อตใหญ่ และขายล่วงหน้าไปจำนวนมากขึ้น และส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีบริษัทที่ไม่มีตัวตนถูกตั้งขึ้นมาเป็นนายหน้าในการซื้อข้าวแทนรัฐวิสาหกิจจีนนั้น จากการตรวจสอบพบว่ารัฐวิสาหกิจจีนมีตัวตนจริงและมีหนังสือยืนยันมาจากทางการจีน แต่ไม่ได้ตรวจสอบลงลึกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจด้านใด ส่วนบริษัทที่มีคนไทยเข้ามาดำเนินการในการซื้อข้าวนั้นได้มีหนังสือมอบอำนาจจากทางรัฐวิสาหกิจจีนจริงในการเข้ามาเป็นตัวแทนซื้อข้าวจากรัฐบาล

ที่มา ข่าวสด

ชี้เดือนก.พ.ข้าวจ่อล้นโกดัง คุตราคาดิ่งเหว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนก.พ.-เม.ย.2556 ที่ผลผลิตข้าวนาปี 2555/56 เริ่มออกสู่ตลาด คาดว่ารัฐบาลน่าจะประสบปัญหาข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวล้นโกดัง ไม่มีที่จัดเก็บข้าว เหมือนที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2555 ปัญหาที่ตามมาคือ จะทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ เพราะเมื่อชาวนานำข้าวไปขายยังโรงสี โรงสีจะไม่รับซื้อ ท้ายที่สุดราคาข้าวที่ชาวนาขายได้จะต้องอยู่ที่ราคาตลาด ต้นละประมาณ 10,500-11,000 บาท ต่ำกว่าราคาที่ไต่จากโครงการรับจำนำซึ่งจ่ายจริงในปัจจุบันอยู่ที่ต้นละประมาณ 12,000 บาท จากราคานโยบายต้นละ 15,000 บาท

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากผลผลิตข้าวของไทยเป็นปกติเหมือนทุกปี ประเมินว่าข้าวนาปี 2555/56 ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างเปิดรับจำนำจะมีประมาณ 22 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 11 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะต้องเข้าสู่โกดังของรัฐบาล และจะทำให้มีปัญหาโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำไม่เพียงพออีกครั้ง เนื่องจากประเมินตัวเลขปริมาณข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลในขณะนี้ น่าจะเต็มโกดังอยู่แล้ว โดยเบื้องต้นน่าจะมีทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 11 ล้านตันข้าวสาร จากทั้งหมดที่รัฐบาลรับจำนำในข้าวนาปี 2554/55

"ตอนนี้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวอยู่ที่ปลายน้ำ คือการระบายข้าวออกจากโกดังของรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลน่าจะปรับปรุงวิธีการระบายข้าวในโครงการรับจำนำเสียใหม่ เพื่อแก้ปัญหาโกดังเก็บข้าวไม่พอ และสร้างความโปร่งใสเรื่องการระบายข้าวที่มีปัญหาหมาโดยตลอด ดูจากราคาข้าวถุงในประเทศที่ยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าข้าวทุกเมล็ดในประเทศอยู่ในมือรัฐบาลทั้งหมด แสดงว่ามีการระบายข้าวของรัฐอย่างลับๆ เพื่อนำมาทำข้าวถุง จึงควรปรับปรุงเรื่องการระบายข้าวให้โปร่งใส และแก้ไขระเบียบการรับจำนำ ที่ว่าต้องระบายข้าวไปต่างประเทศเท่านั้น เพราะปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไม่ได้" นายอนันต์กล่าว

ที่มา ข่าวสด

ชาวนาไว้อำนาจ 300 ส่งต้นทุนพุ่ง!

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็นวันละ 300 บาทตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า ส่งผลให้ต้นทุนการทำนาของชาวนาเพิ่มขึ้นอีกไร่ละ 500-1,000 บาท จากปกติต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยไร่ละ 5,000-5,500 บาท แต่หลังจากที่ค่าแรง ค่าเช่าที่นา ค่าปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวเพิ่มเป็น 6,000-6,500 บาท เพราะค่าจ้างแรงงานในการกำจัดข้าวดีด หรือกำจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นเป็น 120-130 บาทต่อไร่ จากเดิมเพียง 100 บาทเท่านั้น จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องต้นทุนการทำนาด้วย เพราะแม้ราคาจำนำข้าวจะสูง แต่เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตาม

“ที่ผ่านมา ปัญหาการขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะได้รับร้องเรียนปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แต่ในภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบมาก แต่ที่ผ่านมา เสียงจากเกษตรกรไม่ค่อยดัง จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแล เรื่องผลกระทบจากต้นทุนต่างๆ ที่ปรับขึ้นบ้าง” นายประสิทธิ์ กล่าว

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ภัยแล้งจำนำข้าวนาปีส่อวิกฤต

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นประเมินว่าเกษตรกรจะนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี ฤดูแล้ง 2555/56 อยู่ที่ 12-13 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15 ล้านตัน เนื่องจากข้อมูลภัยแล้งของไทยในช่วงปีนี้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ค่อนข้างมีความรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้มีปริมาณข้าวเข้าสู่โครงการต่ำกว่าเป้าหมาย โดยในส่วนนี้ ธ.ก.ส. ได้มอบหมายให้สาขาธนาคารทั่วประเทศ เร่งสำรวจปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการว่ามีปริมาณเท่าใด โดยจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้

นอกจากนี้ ประเมินว่าจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ความต้องการใช้เงินสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยอาจอยู่ที่ 2.1-2.2 แสนล้านบาท จากประมาณการเดิมที่ 2.4 แสนล้านบาท

“ปัจจัยเรื่องภัยแล้งอาจทำให้ธนาคารต้องดำเนินงานกู้เงินเพื่อใช้ในการรับจำนำข้าวฤดูใหม่น้อยลง จากก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการ (ครม.) อนุมัติไว้ที่ 1.5 แสนล้านบาท จากจำนวนเงินเดิมที่ 2.4 แสนล้านบาท โดยคาดว่าช่วงต้นเดือน ม.ค.นี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะจัดหาเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวจำนวน 3.7 หมื่นล้านบาท” นายสุพัฒน์ กล่าว

สำหรับการดำเนินงานในโครงการรับจำนำข้าว ล่าสุด ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้ชาวนาตามการขึ้นใบประทวนไปแล้ว 8.8 หมื่นล้านบาท ปริมาณข้าว 5.8 ล้านตัน โดยข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 75% มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก

นายสุพัฒน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบริหารจัดการในโครงการรับจำนำข้าวภาพรวมนั้น ได้ปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นเป็น 11 คณะ จากเดิมที่ 7 คณะ อาทิ คณะอนุกรรมการติดตามและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ การจังหวัด, คณะอนุกรรมการติดตามการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและเก็บข้าว เข้าโกดังกลาง, คณะอนุกรรมการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งมี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนโครงสร้างในระดับจังหวัดด้วย โดยให้มีผู้แทนเกษตรกร 3 คน และข้าราชการอีก 1 คน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธ.ก.ส.ทวงเงินขายข้าวจีทูจีพาณิชย์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 นางวัชรวิมล วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาระบุถึงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี จำนวน 7.3 ล้านตันของรัฐบาล ขณะนี้ได้ทยอยส่งมอบข้าวให้รัฐบาลผู้ซื้อแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถส่งเงินจากการขายข้าวคืนคลังแล้วกว่า 5 หมื่นล้านบาท และงวดเดือนธันวาคมคาดว่าจะส่งคืนได้อีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 7-8 หมื่นล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปีใน 2556 คาดจะนำเงินส่งคืนคลังได้อีกกว่า 3 หมื่นล้านบาท และจนถึงสิ้นปี 2556 จะมีเงินส่งคืนคลังประมาณ 2.6 แสนล้านบาท

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการคืนเงินให้กับ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 5.6 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 6 พันล้านบาท ที่สัญญาจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส.ภายในก่อนสิ้นปี 2555 แต่ปรากฏเช็คสั่งจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากกรมการค้าต่างประเทศ ไม่มีจำนวนเงิน ซึ่งอาจเกิดจากทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) โอนเงินเข้าแบงก์ไม่ทัน อาจจะต้องติดขัดอะไรบางอย่างประการไม่ทราบด้วยเหตุผล เพราะตามระเบียบที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศเป็นคนสั่งจ่ายเช็ค ทาง อคส. จะเป็นคนนำเงินเข้าในบัญชี

"ปัจจุบันทุกเวทีที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องข้าว ทาง ธ.ก.ส.จะมีการทวงหนี้ทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ เพราะในเมื่อได้มีการสัญญาแล้วว่าจะคืนเงิน 8.5 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นปี 2555 แต่ปรากฏไม่ได้ทำตามสัญญา จำเป็นต้องทวงเงินตามระเบียบ ไม่ได้ถือว่าเป็นการหักหน้า เพราะเวลาที่กระทรวงพาณิชย์รายงานแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เราจำเป็นที่จะต้องแย้งว่าความเป็นจริงคืออะไรให้สังคมรับทราบ"

ขณะที่นางสาวจิระวิวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ออกมายืนยันว่า ทาง อคส. ได้โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรงไม่ได้สั่งจ่ายเป็นเช็ค มีการทยอยโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 14 -18 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 6 พันล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ตัวเลข ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 ธ.ก.ส.ได้มีการสั่งจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป้าหมายรับจำนำ 15 ล้านตัน) ไปแล้วจำนวน 1.11 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยจ่ายวันละ 4 พันล้านบาท ปริมาณข้าวทะเล 7 ล้านตันข้าวเปลือกแล้ว เปรียบเทียบกับโครงการนาปี 2554/55 ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจำนำ กว่า 6 ล้านตัน ซึ่งในตอนแรกได้มีการประเมินกันว่า ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับความเสียหายไปจำนวนหนึ่ง ทำให้มองว่าปริมาณข้าวเปลือกนาปีที่เข้าโครงการน่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้จาก 15 ล้านตัน เหลือ 10-11 ล้านตัน อย่างไรก็ตามไม่ได้ปรับเป้าลงมา เพราะเกรงจะต้องมาขยายเพิ่มทีหลัง และทำให้ได้รับเงินล่าช้า ดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในโครงการข้าวนาปรังปี 2555

"ในจำนวนเงินที่ใช้รับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ที่ได้สั่งจ่ายเงินไปแล้ว 1.11 แสนล้านในจำนวนนี้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาทเป็นเงินที่ได้รับจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ และอีก 5 หมื่นล้านบาทเป็นเงินที่ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งธนาคารยังมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงไม่กระทบกับการดำเนินงานปกติของธนาคาร และส่วนที่ ธ.ก.ส.จ่ายไปก่อนนั้นรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนด"

สอดคล้องกับนายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่กล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีในรอบนี้คาดปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำจะต่ำกว่า 15 ล้านตัน เพราะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ล่าสุดเพิ่งได้รับการติดต่อจากกระทรวงพาณิชย์ว่าในอีก 2-3 วันข้างหน้าจะโอนเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาท รวมกับของเดิม จำนวน 5.6 หมื่นล้านบาท เบ็ดเสร็จรับจำนวน 7.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากนับรวมกับที่กระทรวงได้จัดเตรียมเงินกู้ให้อีก 4 หมื่นล้านบาท จะตกประมาณ 1.16 แสนล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติ 1.5 แสนล้านบาท

"ดูจากปริมาณข้าว และเงินที่ใช้รับจำนำข้าวหน้าปีล่าสุดยังไม่ถึงครึ่งของที่ตั้งเป้าหมายไว้ 15 ล้านตัน หากจำนำได้ 10-11 ล้านตัน จะใช้เงินประมาณ 2 แสนล้านบาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี 2556 คาดว่าจะมีการขอมติ ครม. รอบใหม่ใกล้รับจำนำข้าวเปลือกหน้าปีจะสิ้นสุดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน อย่างไรก็ตามอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการระบายข้าวโดยเร็วที่สุด เพราะในปีที่ผ่านมาได้มีการระบายข้าวต่ำจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีเงินคืนภายในสิ้นปี 2555 จำนวน 8.5 หมื่นล้านบาท"

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ล่าสุด โดยมีนางวัชรวิญญู กิตยาชน พลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (7 ธ.ค.55) ได้สรุปผลเกษตรกรนำข้าวมาจำนำจำนวน 7.5 แสนราย ปริมาณข้าวเปลือก 4.6 ล้านตัน แบ่งเป็น อคส. จำนวน 3.7 ล้านตัน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จำนวน 8.8 แสนตัน

"ในที่ประชุมยังมีการรายงานความคืบหน้าการค้างส่งมอบข้าวของ อคส. โครงการนาปีปีการผลิต 2554/55 โดยมีปริมาณข้าวเปลือกค้างส่งมอบ จำนวน 2.8 หมื่นตันและข้าวสาร 7.3 พันตัน ซึ่งข้าวเปลือกที่ค้างส่งมอบเป็นข้าวเปลือกที่รับจำนำ โดยตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงสีปฏิเสธการรับมอบ เพราะเมื่อนำมาสีแปรสภาพข้าวสารที่ได้จะมีสีเหลืองไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่วนข้าวสารที่ค้างส่งมอบเป็นข้าวสารที่ขาดหายจากการดำเนินการของโรงสีชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดได้ตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมาย"

ขณะที่นายทิมมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ โฆษกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยปี 2555 ถึง ณ วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า สามารถส่งออกข้าวไปแล้วปริมาณ 6.931 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วลดลง 30% โดยมีมูลค่าส่งออก 4,728 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 20 % ทั้งนี้ ในยอดส่งออก 6.931 ล้านตัน เป็นการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีปริมาณ 1.7 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการส่งออกข้าวโดยเอกชน ซึ่งปริมาณการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกที่ผ่านมาไทยตกมาอยู่อันดับ 3 รองจากอินเดียที่เป็นอันดับ 1 ส่งออกได้ประมาณ 9.5 ล้านตัน และเวียดนามคาดว่าส่งออกได้ ประมาณ 7.5 ล้านตัน

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2556 ทางกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการทบทวนปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกใหม่ โดยจะเพิ่มให้มากกว่า 8.5 ล้านตันจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 8.5 ล้านตัน เพื่อให้มีการเร่งการส่งออกข้าวมากขึ้น โดยในปีนี้มีเพิ่ม ความร่วมมือการส่งออกข้าวกับผู้ส่งออกข้าวมากขึ้น โดยให้ช่วยขยายข้าวให้รัฐบาล เช่นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ผู้ส่งออก หลังจากปีที่ผ่านมา การขยายข้าวหอมมะลิใหม่ในสต็อกรัฐบาลให้กับผู้ส่งออก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และ จะมีการใช้รูปแบบการขยายข้าวที่เคยใช้กับข้าวหอมมะลิ มาใช้ในการระบายข้าวขาวด้วย โดยจะให้เอกชนเป็นผู้หาตลาดส่งออกให้และรัฐบาลจะสนับสนุนในการขยายข้าวในสต็อกรัฐบาล ในลักษณะช่วยกันขาย โดยจะไม่เป็นการขายต่ำกว่าราคาในตลาดโลกซึ่งเห็นชัดเจนว่าที่ผ่านมาไทยไม่ได้ขายข้าวต่ำกว่าราคาในตลาดโลก เพราะหากขายราคาต่ำหลาย ๆ ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ คงไม่หันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน พม่า ซึ่งเป็นการแก้ออกกล่าวหาว่าไทยอุดหนุนสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิตปี 2555/56 ในหนังสือ รู้ลึก รู้จริง จำนำข้าว คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่กระทรวงพาณิชย์ทำเป็นคู่มือ ได้ประมาณการณั้วเงินโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2555/56 ครม.อนุมัติกรอบวงเงินโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี 2555/56 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท และจะมีรายได้จากการระบายข้าวในไตรมาสที่ 1/ 2556 จำนวน 4 หมื่นล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2555 มีจำนวน 628,235 ตัน มูลค่า 290.910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 7.72 ล้านตัน มูลค่า 3.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 8.66% ขณะที่มูลค่าลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 7.105 ล้านตัน มูลค่า 3.507 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ทำให้กิจกรรมทางการค้ายังไม่คึกคักมากนัก โดยคาดว่าภาวะการค้าจะกลับมาคึกคักในช่วงเดือนหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ส่งออกบางรายได้หาซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบฟิลิปปินส์ และบางส่วนสำหรับส่งมอบให้จีน แต่การซื้อดังกล่าวไม่ค่อยมีผลต่อตลาดมากนัก

ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนามได้กำหนดราคาส่งออกข้าวขาว 35% ไว้ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ซึ่งวงการค้าระบุว่า การกำหนดราคาในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปรับตัวลดลงของราคาข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ในช่วงที่จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ในเดือนหน้า

ที่มา Riceonline.com

พม่า

หนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar รายงานว่านาย U Win Myint รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (Commerce Minister) ได้ระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-ธ.ค. 2555) พม่าส่งออกข้าวได้ 1.01 ล้านตัน และคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555/56 พม่าจะส่งออกได้ 1.2 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 46 ปี

ในระหว่างการประชุมพบปะเกี่ยวกับการพัฒนาตลาด และการเก็บรักษาข้าว มีรายงานว่า นับจากการจัดซื้อข้าวเพื่อจัดเก็บจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับราคาข้าวที่ซื้อจากเกษตรกร ป้องกันมิให้ราคาตกต่ำในฤดูเก็บเกี่ยว อันเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนา โดยคณะกรรมการชุดหนึ่งจะกำกับดูแลเรื่องนี้

ทั้งนี้ พม่ากำลังจัดการเรื่องการซื้อ การจัดเก็บกับการส่งออกข้าวอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สำคัญ โดยกระทรวงจะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับอีกหลายฝ่ายซึ่งรวมทั้งสมาคมโรงสี และยังคงจะมีการจัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์โรงสีข้าว ตลอดจนเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรในเร็ว ๆ นี้ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ประสานมือกันช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนการทำนาข้าว เช่น จำหน่ายปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำที่สุด คัดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้พันธุ์เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และดินในแต่ละภูมิภาค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูก ปัจจุบัน แปลงข้าวทดลองของกระทรวงเกษตรและกระทรวงวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เมียนมาร์อาห์ลินรายงานก่อนหน้านี้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาการส่งออกข้าวจะต้องส่งผ่านท่าเรืออย่างกึ่งเพียงแห่งเดียว แต่ 2-3 ปีมานี้ สามารถส่งออกโดยตรงจากท่าเรือพะสิม (Patheingyi) ในเขตที่ราบปากแม่น้ำอิรวดีซึ่งเป็นเขตอู่ข้าวใหญ่ได้โดยตรงอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ช่วยลดค่าขนส่งข้าวเข้ากรุงย่างกุ้งที่เคยเป็นต้นทุนสูงออกไป ทำให้ข้าวพม่าแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นในตลาดโลก ขณะที่ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้น

ที่มา Oryza.com และ ASTVผู้จัดการออนไลน์

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรของกัมพูชารายงานว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 205,720 ตัน เพิ่มขึ้น 2% จากจำนวน 201,820 ตันในปี 2554 โดยตลาดหลักคือ ยุโรป สหรัฐ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน

นายชาน ชารุน รมว.เกษตรกัมพูชากล่าวว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชaxyยตัวเล็กน้อยในปีที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรขายข้าวเปลือกให้แก่เวียดนามและไทย และข้าวพันธุ์อื่นๆ ของกัมพูชาไม่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ

เมื่อเดือนส.ค. 2553 กัมพูชาออกยุทธศาสตร์ส่งเสริมข้าว โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวสาร 1 ล้านตันภายในปี 2558 โดยในเดือนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวสมาคมผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (FCRE) เพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว ที่มา Oryza.com และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหาร (The State Logistics Agency; Bulog) รายงานว่า สต็อกข้าวปลายปีที่แล้วมีจำนวน 2.28 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับความต้องการในประเทศประมาณ 8 เดือน) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 2 ล้านตัน โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดหาข้าวจากเกษตรกรจำนวนประมาณ 3.6 ล้านตัน และมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวน 1.38 ล้านตัน เพื่อที่จะรักษาระดับสต็อกข้าวของประเทศไว้

ในช่วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 120,000 ตัน โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีการส่งมอบเพียงบางส่วนเท่านั้น และคาดว่าส่วนที่เหลือจะไม่มี การนำเข้าอีกเพราะขณะนี้สต็อกข้าวของอินโดนีเซียมีปริมาณมากเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.ค. ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้ Bulog นำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน โดยในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 600,000 ตัน และอินเดียอีกประมาณ 70,000 ตัน จากที่ทำสัญญาซื้อ 120,000 ตัน

นายซุสโวโน Suswono รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย Agriculture Minister เปิดเผยว่า อินโดนีเซียตั้งเป้าการผลิตข้าว 72.06 ล้านตันในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.5% ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จะต้องมีการรักษาพื้นที่ปลูกข้าวไว้ที่ 91 ล้านไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 88 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปริมาณ 819 ก.ก.ต่อไร่

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะว่าสภาพอากาศในปี 2556 จะดีเหมือนในปี 2555 ซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างมากต่อการปลูกข้าว ขณะเดียวกันโครงการ GP3K ของกระทรวงรัฐวิสาหกิจจะช่วยสนับสนุนการผลิตข้าวให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่า โครงการ GP3K จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 20 ล้านไร่ โดยเป็นโครงการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวใน 3 เขตคือ Pontianak 125,000 ไร่ เขต Kubu Raya 31,250 เฮกตาร์ และเขต Bulungan 187,500 ไร่ นอกจากนี้การปรับปรุงการจัดการแจกจ่ายปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เป็นส่วนจำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

คณะกรรมการต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agriculture Costs and Prices; CACP) ระบุว่า อินเดียอาจสูญเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกในปี 2013 นี้ โดยคาดว่าปริมาณส่งออกอาจจะลดลงเหลือ 7 ล้านตัน ซึ่งลดลงถึง 30% จากจำนวน 10 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการส่งออกในปี 2555 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สาเหตุที่จะทำให้การส่งออกของอินเดียลดลงนั้น เนื่องจากคาดว่าในปีนี้อัตราค่าข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทำให้กำไรจากการส่งออกข้าวจะลดลง ในขณะที่ต้นทุนของผู้ส่งออกจะสูงขึ้นเพราะรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (The minimum support price of paddy) ขึ้นอีก ขณะเดียวกันคาดว่า การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นอีกจากการที่รัฐบาลไทยมีแรงกดดันจากสต็อกข้าวที่เก็บไว้ในปริมาณมาก และเวียดนามมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในโครงการปีงบประมาณ 2012-13 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2555 ได้แล้วจำนวน 16.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.75 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากแคว้นทางภาคเหนือของประเทศ เช่น Punjab และ Haryana ขณะที่พื้นที่ทางภาคอื่นๆ เพิ่งเริ่มโครงการ

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 568 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) (รวมแล้วในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 1,000,000 ตัน)

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 85,000 ตัน ในราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ในปีนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าอิรักจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.35 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

